



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก</p>	<p>Bike อุ๋นไอรัก</p> <p>-เสนอข่าว นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง และคณะ เข้าเยี่ยมอาการป่วยของนายวันชัย หลวงจู อายุ 69 ปี อยู่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง ซึ่งเป็นลมหมดสติขณะเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ๋นไอรัก นพ.จักรวาล วงศ์วิวัฒน์ แพทย์ประจำศูนย์หัวใจ ตรวจพบว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบ 2 เส้น ได้ทำบอลลูนใส่ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดจนอาการดีขึ้น และนำเข้ารักษาในศูนย์หัวใจเพื่อเฝ้าอาการอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะปลอดภัย ผากเตือนประชาชนว่า โรคหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลันเกิดขึ้นได้ทุกคนแม้ว่าผลการตรวจร่างกายจะปกติ ดังนั้น หากใครมีอาการแน่นหน้าอกอย่างฉับพลัน เหงื่อแตก ใจสั่น เป็นลมและตัวเย็น ต้องรีบเข้ารักษาในรพ.ที่ใกล้ที่สุด</p>
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน ไทยโพสต์ M2F ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ประชาชาติ</p> <p>ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ มติชนออนไลน์</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวถึงความคืบหน้าการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ ว่า สนช.ได้เชิญภาคประชาสังคมเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรกัญชาในวันที่ 12 ธ.ค. โดยหน่วยงานที่จะเข้าร่วมให้ข้อมูล ประกอบด้วย มูลนิธิฯ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน และม.รังสิต ซึ่งมูลนิธิฯ และเอฟทีเอ วีโอช จะเน้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับความจำเป็นที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องยกเลิกสิทธิบัตรกัญชา ส่วนม.รังสิต จะเน้นเรื่องหลักประกันเพื่อให้หมอยา เกษตรกร รวมถึงภาคประชาชน เอกชนอื่น ๆ สามารถพัฒนา วิจัยสารสกัดจากกัญชาเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเรียกร้องให้สามารถใช้กัญชาได้โดยด่วน โดยได้ให้เหตุผลว่า กัญชาออกฤทธิ์ได้ชะงัดในบริเวณก้านสมองส่วนล่างที่มีตัวรับ HT3 และควรเป็นแบบสูบ เพราะออกฤทธิ์ภายใน 10 นาที ต่างกับแบบหยดใต้ลิ้นหรือแบบกินซึ่งต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง นอกจากนี้ แบบสูบยังสามารถเวียนกันได้หลายคนต่อหนึ่งมวน และกัญชายังไปออกฤทธิ์ที่สมองส่วนความสุข ด้านความเสื่อมเศร้า อารมณ์เจ็บปวด</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานสถิติแห่งชาติของแคนาดา รายงานว่า นับตั้งแต่กฎหมายกัญชาเพื่อการสันตนาการมีผลบังคับใช้เมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเพิ่มขึ้นเป็น 94,000 อัตราภายในเดือนเดียว ลดอัตราการว่างงานเหลือเพียง 5.6% ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2519</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>คำรักษาพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็งสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้หารือร่วมกับสมาคมรพ.เอกชน และตัวแทนผู้ประกอบการรพ.เอกชน ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่ายาและคำรักษาพยาบาลสูงเกินจริง ซึ่งผู้ประกอบการรพ.เอกชนเห็นด้วยในหลักการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะเผยแพร่ราคายาที่จำเป็นประมาณ 1,000 กว่ารายการ จากทั้งหมด 5,000 กว่ารายการ และคำรักษาพยาบาลผ่านเว็บไซต์กลางและเว็บไซต์ของรพ.เอกชนแต่ละแห่ง เพื่อให้ประชาชนได้เปรียบเทียบราคาและตัดสินใจเข้ารับการรักษา ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไป กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะหารือกับรพ.เอกชนว่าจะนำรายการใดมาเผยแพร่เว็บไซต์ และจะเสนอที่ประชุมที่ก.พาณิชย์เป็นเจ้าภาพในวันที่ 15 ม.ค. 2562 ได้กำชับว่าข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ต้องง่ายต่อความเข้าใจ โดยกำหนดเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กลางและเว็บไซต์ของรพ.เอกชนวันที่ 13 เม.ย.2562 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้กับประชาชน แต่กรมฯ ไม่สามารถบังคับให้รพ.เอกชนลดราคายาหรือคำรักษาพยาบาลได้ เพราะต้นทุนไม่เหมือนกัน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ สำนักข่าวอิศรา</p>	<p>ทุจริตคำรักษาพยาบาลขรก.</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง ได้รายงานให้ที่ประชุม ครม. ทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการรพ.พยาบาลราชการ หลังปรับปรุงให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในการยืนยันตัวตนเพื่อประกอบการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงคำรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 2561 พบว่า สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1,327 แห่ง แบ่งเป็น ราชการ 1,110 แห่ง และเอกชน 217 แห่ง การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.-30 ก.ย. 2561 มีผู้มาใช้สิทธิเฉลี่ยเดือนละ 1.2 ล้านคน ทำธุรกรรมทั้งหมด 13.5 ล้าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รายการ เป็นเงิน 21,892 ล้านบาท ส่วนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ จากการตรวจสอบผู้มีสิทธิที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม พบว่าตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.-30 ก.ย. 2561 มีผู้ใช้สิทธิที่เข้าเงื่อนไขพฤติกรรมเสี่ยง 1,481 ราย คิดเป็นเงินกว่า 395 ล้านบาท แยกเป็น กลุ่มที่มีพฤติกรรมตระเวนใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงตามสถานพยาบาลต่าง ๆ 10 รายการ เป็นเงิน 2.4 ล้านบาท กรมฯ ได้ขอสำเนาเวชระเบียนของสถานพยาบาลต่าง ๆ มาตรวจสอบ พบว่ามีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันคือ มีการใช้สิทธิตามสถานพยาบาลเพื่อขอรับยาด้วยโรคเดียวกันในเวลาใกล้เคียงกัน และกลุ่มที่มีความถี่ในการเข้ารับการรักษาผิดปกติ 37 ราย รวมเป็นเงิน 362,520 บาท ตรวจสอบพบว่าเป็นการนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาเบิกในระบบจ่ายตรง ซึ่งกรมฯ ได้แจ้งเตือนให้ส่วนราชการและสถานพยาบาลรับทราบแล้ว นอกจากนี้ มีกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง 1,434 ราย รวมเป็นเงิน 392 ล้านบาท เช่น ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงทำรายการโดยไม่ได้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเกินเดือนละ 3 ครั้ง, ค่ารักษายาบาลเกินครั้งละ 5 หมื่นบาท, ใช้สิทธิต่างสถานพยาบาลพร้อมกันหรือในเวลาใกล้เคียงกัน</p> <p>กรม.มมต.เป็นข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษายาบาลที่กรมบัญชีกลางจัดส่งให้เป็นประจำทุกเดือน หากพบว่าผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของข้าราชการมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทุจริต ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีทุจริต ให้หน่วยงานนั้นดำเนินการกฎหมายทันที</p>
มติชน	<p>ระบบหลักประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความโดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และ ประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า ผลสำเร็จของการมีหลักประกันสุขภาพไทย ทำให้สหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก และธนาคารโลก เห็นความสำคัญของการลงทุนด้านสุขภาพ และที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติ ในปี 2555 ประเทศสมาชิกจึงร่วมกันผลักดันให้การเข้าถึงบริการสุขภาพ เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จะบรรลุความสำเร็จในปี 2573 และกำหนด “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” ขึ้นตรงกับวันที่ 12 ธ.ค.ของทุกปี ซึ่งปีนี้ได้ชูประเด็น “รวมพลังเพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เพื่อกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกรวมพลังขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับประชากรในประเทศตนเอง สำหรับประเทศไทย ได้กำหนดสาระสำคัญของการจัดงานเนื่องในวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยปีนี้ ว่า “การลงทุนด้านสุขภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการเพิ่มทรัพยากรด้านสุขภาพ อาทิ งบประมาณ กำลังคน และร่วมมือกันสร้างหลักประกันด้านสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มสานต่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น</p>
ไทยโพสต์	<p>ภาวะกระดูกทำลายตัวเอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า โรคคอร์แฮมมิตซิส หรือภาวะกระดูกทำลายตัวเอง เป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด อาจพบได้น้อยในประเทศไทย และมักไม่แสดงอาการให้เห็น แต่หากโรครุนแรงมากขึ้นจะมีอาการแบบเฉียบพลัน อาการของโรคขึ้นอยู่กับบริเวณที่เป็น เช่น บริเวณใบหน้า จะมีความผิดปกติของใบหน้า รู้สึกปวดฟัน นอกจากนี้ หากเกิดการแทรกซ้อนทางระบบทางเดินหายใจอาจถึงแก่ชีวิต การรักษาระักษาตามอาการ อาจใช้วิธีผ่าตัด ฉายแสง เคมีบำบัด หรือใช้หลาย ๆ วิธีควบคู่กัน ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วย</p>
มติชน	<p>คลินิกถอยน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 5 กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 5 มีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยจัดทำโครงการ “คลินิกถอยน้ำ” เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว สร้างเสริมแนวคิดจิตอาสาให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการ โดยผนึกกำลังความร่วมมือจากหลายภาคส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานคลินิกถอยน้ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีเอกภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดภายในปี 2562</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>สาธารณสุขเขตเมือง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรราชารย์ ผู้ช่วยรมต.ประจำ สธ. ได้รับมอบหมายจาก รมว.สธ. นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงขององค์การอนามัยโลก ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข “ความท้าทายและโอกาสในเขตเมือง” ที่ประเทศฝรั่งเศส และเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ได้หารือเกี่ยวกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะในเขตเมือง และร่วมรับรองปฏิญญาว่าด้วยการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในเขตเมือง ซึ่งประเทศไทยได้แสดงบทบาท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การเป็นผู้นำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้มาตรการระดับชาติและระหว่างประเทศ เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และแสดงความมุ่งมั่นทางการเมืองในการร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น สาธารณสุข การขนส่ง การท่องเที่ยว ประชาสังคม และเอกชน สนับสนุนความมั่นคงด้านสุขภาพระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งการทำงานแบบพหุภาคีด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p>
<p>ข่าวสด ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 10 ธ.ค.ของทุกปีเป็น “วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” โดยมีสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และรพ.มะเร็งภูมิภาค 7 แห่งทั่วประเทศ เป็นหน่วยงานให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็ง สถานการณ์โรคมะเร็งของไทย ปัจจุบันพบผู้ป่วยใหม่วันละ 336 คน และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งวันละ 215 คน</p> <p>นพ.วีรุฒิ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า โรคมะเร็งที่พบมากในชายไทยคือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี ส่วนในหญิงคือ โรคมะเร็งเต้านม แนะนำให้ใช้หลัก 5 ท้า 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง โดย 5 ท้า ประกอบด้วย 1.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 2.ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด 3.กินผักผลไม้ 4.กินอาหารหลากหลาย 5.ตรวจร่างกายเป็นประจำ ส่วน 5 ไม่ ประกอบด้วย 1.ไม่สูบบุหรี่หรือสูดดมควันบุหรี่ 2.ไม่มั่วเซ็กซ์ 3.ไม่ดื่มสุรา 4.ไม่ตากแดดจ้า 5.ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ จะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ 40% ส่วน 7 สัญญาณอันตรายโรคมะเร็ง ได้แก่ 1.ระบบขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลง 2.แผลที่ไม่รู้จักหาย 3.ร่างกายมีก้อนตุ่ม 4.กลุ่มใจเรื่องการกินกลืนอาหาร 5.ทวารทั้งหลายมีเลือดไหล 6.ไฝ หูด ที่เปลี่ยนไป 7.ไอและเสียงแหบจนเรื้อรัง หากมีอาการเกิน 3 สัปดาห์ ควรรีบไปพบแพทย์ และควรตรวจสุขภาพเพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรกอย่างน้อยปีละครั้ง</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการอย. ลงพื้นที่เทสโก้ โลตัส สาขาบางกรวย-ไทรน้อย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ และแนะนำการเลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยตนเอง ดังนี้ 1.เลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ 2.เลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม 3.หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมีรอยร้าว ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนาไม่เป็นสนิม ฉลากต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน 4.เลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ และสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย</p>
<p>มติชน</p>	<p>กทม.ตรวจกระเช้าปีใหม่</p> <p>-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เผยว่า ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปจนถึงต้นปี 2562 จะให้ทั้ง 50 เขต ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญตามห้างสรรพสินค้าและตลาดสดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือให้ผู้จำหน่ายกระเช้าของขวัญ คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพดี มีฉลากอาหารถูกต้อง มีอย.รับรอง แสดงรายละเอียดวันหมดอายุของสินค้าทุกชนิดบนกระเช้าของขวัญ หากผู้บริโภคไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้า สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2562 ซึ่งผู้ประกอบการต้องติดแผ่นป้ายให้ชัดเจน</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>เตือนภัยรูปปลั๊ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่าสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ได้สำรวจและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จุดกันยุงเป็นแท่งคล้ายรูปที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านและวางจำหน่ายตามแนวชายแดน รวม 7 ตัวอย่าง พบข้างกล่องไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่มีระบุที่ผลิต ไม่มีเลขทะเบียน อย. ระบุเพียงส่วนประกอบสำคัญของสารทรานส์ฟลูทริน และเพอร์เมทริน เมื่อนำมาตรวจวิเคราะห์ทุกตัวอย่างเป็นสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์ จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 หากสูดดมควันที่ปล่อยออกมาจากยุงจุดกันยุงในปริมาณมากอาจเป็นอันตรายได้ โดยมีอาการมีนงง ปวดศีรษะ อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุก อ่อนเพลีย ชัก หรือหมดสติ ส่วนอาการพิษอื่นๆ ที่พบ ได้แก่ แพ้ทางผิวหนัง คัน มีผื่นแดง หากเข้าตาอาจจะคายเคืองได้</p>
<p>ข่าวสด สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์</p>	<p>พ.ร.บ.ความมั่นคงวัคซีนฯ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สวช. กล่าวว่า หลังพ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยมีกลไกสำคัญช่วยให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์บ้านเมือง	การบริหารจัดการด้านวัคซีนของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพต่อเนื่อง และบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และเกิดความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งจะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนให้กับประเทศ โดยเฉพาะการผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก เพื่อใช้ในประเทศทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน รวมถึงการสร้างรายได้เข้าประเทศจากนวัตกรรมวัคซีนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการไปถึงเป้าหมายการเป็นผู้นำด้านวัคซีนและชีววัตถุในภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก ในอีก 20 ปีข้างหน้าคงไม่เกินเอื้อม นับเป็นความท้าทายของประเทศไทยที่จะทำให้ความฝันกลายเป็นจริงได้
ข่าวสด	<p>แนะผู้สูงวัยตรวจตาปีละครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.สายจินต์ อีสี่ประติฐ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่มารับการรักษาโรคตาที่รพ.มากเป็นอันดับต้น ๆ คือ 1.โรคต้อกระจก 2.ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา 3.โรคต้อหิน</p> <p>นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มีผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 70 ที่สายตาสายตาไม่ดี การมองเห็นไม่ชัดเจน ดังนั้น ผู้สูงอายุควรได้รับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากพบความผิดปกติในระยะแรกจะสามารถรักษาและป้องกันหรือชะลอความเสื่อมได้</p>
ไทยรัฐ	<p>เลือกตั้งทันตแพทยสภา</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาธิการทันตแพทยสภา เปิดเผยว่า การเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 มีผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งมากถึง 73 คน เพื่อให้การเลือกตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจภายใต้หลักการประชาธิปไตย ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมและสนใจการเลือกตั้ง ทันตแพทยสภาจึงได้ขอให้สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีให้ผู้สมัครทั้งทีมและรายบุคคลได้แถลงวิสัยทัศน์ ณ หอประชุมประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพฯ ในวันที่ 11 ธ.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-15.30 น. และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของทันตแพทยสภา</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch